

รายงานผลการดำเนินงานตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ระเบียบวาระที่ ๔.๑ การแสดงวิสัยทัศน์ทางการบริหารของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕	
<p>สภามหาวิทยาลัย รับทราบ รายงานการดำเนินการตามมติและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>คณะกรรมการพิจารณามีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑. ควรร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสุขภาพประจำหมู่บ้าน (อสม.) และต่อยอดให้มีคุณวุฒิด้านการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาตรี</p> <p>๒. ควรพัฒนาเรื่องการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิตด้านสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อสนับสนุนเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต เปิดโอกาสทางการศึกษาให้บุคคลทั่วไปได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์</p>	<p>๑.๑ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับอนุมัติและจัดทำโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จาก สปอว. โดยทางหลักสูตรได้พัฒนาหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๒๕๕ ชั่วโมง (Non-degree) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนในทุกระดับรวมถึง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้เข้ามาพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยจะเปิดการเรียนการสอนในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖-พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>๑.๒ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดทำโครงการความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว เปิดโอกาสให้อาสาสมัครสุขภาพประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมกิจกรรมอบรมบริการวิชาการสำหรับการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง ในจังหวัดสระแก้ว</p> <p>๒.๑ ฝ่ายวิชาการและงานวิจัยของคณะมอบหมายให้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหลักสูตรนำร่องในการจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการทบทวนรายวิชาในหลักสูตรและระเบียบการจัดการศึกษาแบบคลังหน่วยกิต และมีแผนที่จะนำเข้าคณะกรรมการวิชาการคณะเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>๒.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ได้จัดการเรียนการสอนแบบสัมฤทธิ์บัตร จำนวน ๓ รายวิชา และ</p>

มติสภามหาวิทยาลัยและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
<p>๓. ควรจัดการศึกษาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน และ ในโรงงาน</p>	<p>หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ได้จัดการเรียนการสอนแบบสัมฤทธิ์บัตร จำนวน ๔ รายวิชา โดยมีผู้สนใจที่จะสมัครศึกษาต่อแต่ยังไม่สามารถจัดสรรเวลาได้ มาลงทะเบียนเรียน เพื่อสะสมหน่วยกิต ก่อนสมัครเข้าศึกษาต่อ</p> <p>๓. ฝ่ายวิชาการมีแผนที่จะมอบหมายให้หลักสูตรที่มีการจัดการสอนในรายวิชา อนามัยชุมชน อนามัยครอบครัวและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดทำการศึกษาข้อมูลปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน โรงเรียนและโรงเรียน โดยแบ่งตามกลุ่มวัย และจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนตามความต้องการของชุมชนนั้นๆ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว โดยในการจัดกิจกรรมนี้จะมีวิทยาลงกรณ์คลินิกเวชกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้วย โดยแผนนี้จะถูกร่างและนำเสนอในคณะกรรมการวิชาการของคณะ เพื่อพิจารณาและเสนอแนะในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖</p>

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิณณ์รภัส ถกมลภักดิ์ ตำแหน่ง คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์